



วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2015

## 1. ท่าอากาศยานอินเดียกำลังพัฒนาโกดังขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มพูนรายได้



นอกเหนือจากการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นจากสายการบินต่างๆ แล้ว ท่าอากาศยานอินเดีย Airports Authority of India (AAI) กำลังพิจารณาการพัฒนาโกดังขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มพูนรายได้

AAI กำลังปรับปรุงพื้นที่สำหรับโกดังขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศ โดยปีที่ผ่านมา รายได้จากโกดังขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศเติบโตขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่โกดังขนส่งสินค้านี้ระหว่างประเทศมีรายได้สูงขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ AAI เห็นว่า สนามบินภายในประเทศของอินเดีย 24 แห่ง ซึ่งอำนวยความสะดวกในการบินข้ามรัฐถึง 5 รัฐ หากได้รับการพัฒนาในส่วนของโกดังขนส่งสินค้าจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากการอำนวยความสะดวกในส่วนของโกดังขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วกว่า ทางรถไฟ และทางถนน

ในช่วงปีที่ผ่านมา สนามบินภายในประเทศ 3 แห่ง ที่พัฒนาระบบขนส่งโกดังเก็บสินค้าแล้วได้แก่ Jaipur, Lucknow และ Coimbatore และอีก 21 แห่ง ที่เหลือจะพัฒนาให้แล้วเสร็จในช่วง 2-3 ปีนี้

ที่มา Time of India 23 มีนาคม 2558

**Disclaimer:** การเผยแพร่ข้อมูลใน “สายตรงจากอินเดีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

## 2. อุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดียประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก



อุตสาหกรรมน้ำตาลขาดทุนประมาณ 170,000,000,000 รูปี ในช่วงปี 2014-2015 (ตุลาคม-กันยายน) อันเนื่องมาจากราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา การลดลงของราคาน้ำตาลลดลงส่งผลกระทบต่อทั้งชาวนาและโรงงานผลิต

สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลเปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 ราคาน้ำตาล เดิมเคยขายได้ 3,200 รูปี แต่กลับขายได้ 2,500 รูปี ต่อ 100 กิโลกรัม ในทางตอนเหนือของประเทศ และ 2,000-2,200 รูปี ซึ่งเดิมขายได้ 3,600 รูปี ต่อ 100 กิโลกรัม ในรัฐมหาราษฏระ

อุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังประสบปัญหาความสูญเสียในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา เนื่องจากความไม่เหมาะสมของราคาสินค้าและราคาขาย โรงงานน้ำตาลสูญเสียรายได้ประมาณ 15,000,000,000 รูปี ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ และโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้รายงานว่า ได้รับความเสียหายจากราคาน้ำตาล 25,000,000,000 รูปี ในช่วงปี 2013-2014

บริษัท Riga Sugar จำกัด ได้ให้ข้อมูลว่า แม้ว่าอินเดียจะผลิตน้ำตาลอย่างเหลือเฟือในสต็อก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การนำเข้าน้ำตาลดิบจากต่างประเทศยังคงมีขึ้น ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการนำเข้าน้ำตาลดิบ 4,500,000 ตัน และในช่วงปี 2014-2015 ได้มีการนำเข้าน้ำตาลดิบประมาณ 535,000 ตัน ทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลในอินเดียประสบปัญหาอย่างหนัก บริษัทฯ เห็นว่าควรจจะระงับการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศ

ปัจจุบันราคาน้ำตาลที่ขายกันอยู่ในตลาด โดยถูกกำหนดโดยรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว โดยปราศจากการหารือจากภาคส่วนอื่น ในขณะที่ Essential Commodities Act ระบุว่า น้ำตาล ไม่ถือว่าเป็นสินค้าจำเป็น เนื่องจากร้อยละ 70 ของการนำน้ำตาลไปใช้บริโภคมาจาก ผู้ซื้อที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม ผู้ผลิตลูกอมและขนมหวาน

สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลให้ความเห็นว่า ราคาอ้อยควรจะสัมพันธ์กับราคาน้ำตาล ในช่วงปี 2015-2016 รัฐบาลควรกำหนดราคาให้รอบคอบ และควรเลิกกำหนดราคาที่ตายตัว และหากราคาน้ำตาลต่ำกว่าราคาที่รัฐกำหนด รัฐควรยื่นมือเข้ามาช่วยรับซื้อไปเก็บไว้ และนำกลับมาขายในราคาที่รัฐกำหนด หรือเมื่อราคาน้ำตาลขึ้น รัฐค่อยนำออกมาขาย

ที่มา Time of India 25 มีนาคม 2558

### 3. บริษัทจีน Gionee กำลังจะตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์มือถือในอินเดีย ในอีก 6 เดือนข้างหน้า



บริษัท Gionee ของจีนกำลังจะมาตั้งโรงงานผลิตในอินเดียในอีก 6 เดือนข้างหน้า และคาดว่าจะตั้งโรงงานแล้วเสร็จภายใน 18 - 24 เดือน คาดว่าจะใช้เงินลงทุน 3 พันล้านรูปี ในการดำเนินการและสร้างโรงงาน โดยจะเน้นการขายทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเข้าถึงลูกค้าได้มาก

การเข้ามาตั้งโรงงานของบริษัท Gionee มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและภาษีในการนำเข้า โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทขายอุปกรณ์มือถือในอินเดียได้ 4 ล้านชิ้น เป็นเงิน 27,500 ล้านรูปี และคาดว่าในปีนี้จะมียอดได้เพิ่มอีกเท่าตัว เป็น 50,000 ล้านรูปี

ในขณะที่รัฐบาลสร้างแรงจูงใจให้เงินอุดหนุนร้อยละ 11 เพื่อสร้างเสริมการผลิตในอินเดียทดแทนการนำเข้า ทั้งแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นของอินเดียและผู้ประกอบการจากจีนที่ต้องการจะตั้งโรงงานผลิตในอินเดียด้วย

ที่มา Time of India 24 มีนาคม 2558

### 4. รัฐมหาราษฏระ เอาผิด 3 โรงฆ่าสัตว์ภายใต้ กฎหมายห้ามขายเนื้อวัว



หลังจากที่รัฐมหาราษฏระ มีการแก้ไขกฎหมาย The Maharashtra Animal Preservation (Amendment) Act ซึ่งได้แก้ไขห้ามมีการจำหน่ายเนื้อวัว โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น ทางการของรัฐมหาราษฏระพบว่า มีโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 แห่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โดยตำรวจได้เข้าจับกุมในย่าน Azad Nagar พบเนื้อวัว 150 กิโลกรัม ทั้งนี้ ได้ส่งตัวอย่างเนื้อไปพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการและส่วนที่เหลือจะนำไปทำลาย

โดยภายใต้กฎหมายดังกล่าวระบุว่า หากผู้ใดจำหน่ายเนื้อวัวหรือครอบครองเนื้อวัว จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุก 5 ปี และปรับ 10,000 รูปี ทั้งนี้กฎหมายห้ามจำหน่ายเนื้อวัว มีเหตุผลมาจากทางด้านความเหมาะสมทางด้านวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในอินเดีย

ที่มา DNA India 26 มีนาคม 2558

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “สายตรงจากอินเดีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

5. รัฐบาลได้เงินจากการประมูลคลื่นความถี่ เป็นจำนวน 1,100 ล้านล้านบาท



รัฐบาลได้เงินจากการประมูลคลื่นความถี่ เป็นจำนวน 1,100 ล้านล้านบาท เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการจำนวน 8 ราย เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Idea, Airtel, Vodafone และ Reliance Communications ได้เข้าร่วมประมูล โดยการประมูลใช้เวลาทั้งสิ้น 19 วัน 115 รอบ (คลื่นความถี่ ในที่นี้หมายถึง คลื่นวิทยุ เพื่อการสื่อสารทางไกล โดยใช้โทรศัพท์ เคเบิล โทรทัศน์ วิทยุ ที่รวมทั้งเสียงและข้อมูลต่างๆ)

ทั้งนี้ ทางรัฐบาลยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทผู้ชนะการประมูลได้ เนื่องจาก ต้องรอคำสั่งของศาลสูง ซึ่งจะต้องรอฟังคำอุทธรณ์ของผู้เข้าร่วมประมูลก่อนด้วย ซึ่งจะทราบผลในไม่ช้า

ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินภายใน 10 วัน โดยแบ่งชำระเป็นงวดต่อปี และต้องชำระให้แล้วเสร็จในปี 2027 อย่างไรก็ดี ภาษีที่บริษัทผู้ชนะการประมูลต้องเสียนั้นสูงขึ้น เนื่องจากราคาประมูลที่สูงมาก

ที่มา Hindustan Times 26 มีนาคม 2558

จัดทำโดย นายณพเกษม โชติติลลิก สคร. มุมไบ

**Disclaimer:** การเผยแพร่ข้อมูลใน “สายตรงจากอินเดีย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้